
sþ. 48. Fyrirspurn [48. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um fræðslu varðandi kynlíf og barneignir.

Frá Kristínu Halldórsdóttur.

1. Hvað líður störfum samstarfsnefndar landlæknisembættis og menntamálaráðuneytis um
kynfræðslu?

2. Er von á einhverjum aðgerðum heilbrigðisyfirvalda til framkvæmdar I. kafla laga nr. 25
frá 1975, um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir?

3. Eru áform um að láta sjúkrasamlög greiða hluta af kostnaði vegna getnaðarvarna?
4. Hvernig var varið þeim 445 þús. kr. sem veittar voru á fjárlögum ársins 1984 vegna laga

nr. 25/1975? Og hvernig hefur verið varið þeim 542 þús. kr. sem veittar voru á
fjárlögum ársins 1985 til sama liðar?


